

Chính sách tìm nguồn cung ứng khoáng sản có trách nhiệm

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2023



Tại PPG, chúng tôi tin rằng hành động có đạo đức là điều đúng đắn nên làm. Các giá trị của chúng tôi, bao gồm cả việc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm đối với khoáng sản được sử dụng trong các sản phẩm của mình, là các nguyên tắc áp dụng cho nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi phổ biến những giá trị này đến các nhà cung cấp của chúng tôi thông qua [Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của PPG](#).

PPG cam kết kinh doanh có đạo đức và tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm. Chúng tôi phối hợp tích cực với các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình để đảm bảo các sản phẩm không chứa Khoáng sản xung đột, coban, mica và silicon từ các pháp nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ cho xung đột hoặc có thể liên quan đến vi phạm quyền con người nhằm hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế trong một số khu vực rủi ro cao.

“Khoáng sản xung đột” hiện bao gồm cassiterit, columbite/tantalite và wolframite (với các dẫn xuất phổ biến nhất lần lượt là thiếc, tantalum và vonfram) và vàng – thường được gọi là 3TG. Những Khoáng sản xung đột này là mối quan tâm vì nguồn khai thác quan trọng là các mỏ ở Cộng hòa dân chủ Congo (DRC) và các nước xung quanh. Một số mỏ này nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang tài trợ cho xung đột thông qua hoạt động khai thác. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) đã thông qua các yêu cầu công bố và báo cáo về Khoáng sản xung đột để tiếp tục thực hiện mục tiêu nhân đạo là chấm dứt xung đột bạo lực và cách đối xử vô nhân đạo ở DRC cùng các quốc gia xung quanh, vốn được tài trợ một phần bởi việc khai thác và buôn bán Khoáng sản xung đột. Các khoáng sản khác, bao gồm coban, mica và silic cũng có thể được khai thác từ các khu vực có nguy cơ vi phạm quyền con người trong chuỗi cung ứng các khoáng sản này.

Như được mô tả thêm trong Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của PPG, PPG cam kết kinh doanh có đạo đức và tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc với các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình để đảm bảo tuân thủ các quy tắc về Khoáng sản xung đột của SEC và tìm nguồn khoáng sản từ các nhà cung cấp có chuẩn mực về đạo đức. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng khoáng sản quốc tế rất phức tạp và việc truy tìm những nhà cung cấp như vậy là một thách thức. Nhiều nguyên liệu thô có chứa Khoáng sản xung đột và khoáng sản có liên quan mà PPG sử dụng đã đi qua nhiều bên trung gian khác nhau trước khi đến tay PPG. PPG không mua trực tiếp từ các nhà máy luyện kim; do đó, chúng tôi phải dựa vào các nhà cung cấp của mình để xác định nguồn Khoáng sản xung đột và khoáng sản có liên quan, đồng thời tuyên bố tình trạng Khoáng sản xung đột đối với các sản phẩm của họ.

Theo cam kết về trách nhiệm xã hội và tính bền vững, PPG đã thiết lập một quy trình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ các luật hiện hành, với yêu cầu bắt buộc phải công bố Khoáng sản xung đột, bao gồm tư cách thành viên Sáng kiến khoáng sản có trách nhiệm (“RMI”) và tiến hành thẩm định nguồn gốc cũng như chuỗi hành trình sản phẩm bằng cách sử dụng Quy trình đảm bảo khoáng sản có trách nhiệm của RMI (“RMAP”). Chúng tôi cam kết thực hiện những nỗ lực hợp lý để yêu cầu nhà cung cấp của mình:

- tiến hành thẩm định chuỗi cung ứng của họ theo Hướng dẫn thẩm định của OECD đối với Chuỗi cung ứng khoáng sản có trách nhiệm từ các khu vực có xung đột và rủi ro cao cũng như RMAP và xác định nguồn gốc của mọi Khoáng sản xung đột hoặc sản phẩm chứa Khoáng sản xung đột mà họ cung cấp cho PPG;
- cung cấp thông tin về nguồn Khoáng sản xung đột theo yêu cầu hợp lý của PPG cần thiết để hỗ trợ nghĩa vụ báo cáo và thẩm định của chúng tôi theo các quy tắc về Khoáng sản xung đột của SEC;
- thông báo cho chúng tôi nếu một sản phẩm cung cấp cho PPG chứa Khoáng sản xung đột có nguồn gốc từ DRC hoặc các quốc gia xung quanh; và
- cam kết là hoặc trở thành nhà cung cấp “không xung đột”.

Chính sách tìm nguồn cung ứng khoáng sản có trách nhiệm

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2023



Chúng tôi cũng làm việc với các nhà cung cấp khoáng sản có liên quan khác để truy tìm nguồn gốc của những khoáng sản này nhằm nỗ lực đảm bảo rằng các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của PPG.

Các nhà cung cấp không thể cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn gốc của bất kỳ Khoáng sản xung đột hoặc các khoáng sản có liên quan nào khác trong sản phẩm mà họ cung cấp cho PPG sẽ được bộ phận Mua sắm toàn cầu của PPG đánh giá và họ có thể bị từ chối trong hoạt động kinh doanh tương lai của PPG. Ngoài ra, Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của chúng tôi quy định rằng chúng tôi có thể chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ nhà cung cấp nào nếu họ không thể loại bỏ các sản phẩm có chứa Khoáng sản xung đột hoặc các khoáng sản khác, mà chuỗi cung ứng các khoáng sản đó tài trợ hoặc hỗ trợ xung đột vũ trang hoặc vi phạm quyền con người.

PPG nhận thấy phạm vi và các yêu cầu thẩm định về tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm đối với khoáng sản xung đột luôn thay đổi không ngừng. Do đó, các nhóm liên chức năng và lãnh đạo sẽ xem xét các chính sách và thủ tục của chúng tôi để thúc đẩy việc tuân thủ và nâng cao nhận thức. Nguồn lực bổ sung có thể được tìm thấy tại đây:

- [Quy tắc đạo đức của PPG](#)
- [Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp](#)
- [Sự tham gia của chúng tôi vào Sáng kiến Mica có trách nhiệm](#)
- [Chính sách bền vững](#)
- [Báo cáo hàng năm về phát triển bền vững](#)
- [Thông tin về Quyền con người](#)